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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2567 
 

เวลำและสถำนที่:   ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแม่น้้าเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคาร
บริษัทสบาย คอนเน็กซ์ เทค จ้ากัด (มหาชน) เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต้าบลบางตลาด 
อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

เร่ิมประชุม:  เวลา 13:30 น. 
 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน (จำกกรรมกำรจ ำนวนทั้งหมด 8 ท่ำน หรือคิดเป็นร้อยละ 100) 
1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายศรณัย์ สภุัคศรณัย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. รองศาสตราจารย ์

บุญเสริม วิมุกตะนันทน ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร. สรุัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ 

6. นายกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

7. ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
8. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู ่ กรรมการบริษัท / กรรมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และความรบัผิดชอบต่อ

สังคม / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม: 
1. นายวิรัช  มรกตกาล ประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร. วชิรธร  คงสุข กรรมการบริหาร 
3. น.ส. ทัศน์วรรณ บุญอนันต ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงาน ปฏิบัติการ 
4. น.ส. ณัฐนิชา ธุรนิกร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 
5. น.ส. อาทิตยา จันทร์อรุณ ผู้อ้านวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

 

ที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม:: 
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ 
2. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑรูย ์ 
3. นางสาวชนากานต์ ลักษณะสร 

 

ตัวแทนจำกผู้สอบบัญชจีำก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจ ำกัด: 
1. คุณฐิติมา  พงศ์ไชยยง  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  10728) 

 

อำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้ำร่วมประชุม: 
1. นางสาวธีรนุช พรหมโชต ิ

 

ผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนและท ำกำรบันทึกคะแนนและเป็นสกัขีพยำนกำรตรวจสอบคะแนนในกำรประชุม 
1. บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
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ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม: 
1. ดร.คณุัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท) 

 

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท) ได้แนะน้าคณะกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมครั้งนี้มีวาระหลักจ้านวน 8 วาระ ปรากฎตามหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2567 

นอกจากน้ียังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังน้ี 
 

กำรนับองค์ประชุมผู้ถือหุน้: 
➢ ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ้านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือ

เท่ากับจ้านวนท่ีได้รับมอบฉันทะ 
➢ การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อย

กว่า 25 คน โดยนับจ้านวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นที่ได้จ้าหน่ายแล้วทั้งหมดที่จ้านวน 
604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น) 

 

กติกำ วิธีกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน และวิธีกำรถำมค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล้าดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน้าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระ
นั้นๆ เสร็จสิ้นตามล้าดับ 

2.  ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง
ส้าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ส้าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่
ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็น
รายบุคคล 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส้าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่ก้าหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน
สามารถท้าการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 
เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป 

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดยีวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ 
ระบบจะรวมรายช่ือผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตน
ต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กด
เลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยน
บัญชี ระบบจะไม่น้าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท้าการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะ
ไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน้ามานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม
การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ด้าเนินการในระบบ 

5.  การถามค้าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท้าการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกด
ปุ่ม “ค้าถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 

-    สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งค้าถาม” โดยบริษัทจะอ่าน
และตอบค้าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีค้าถามที่ถูกส่งเข้ามาใน
ระบบเป็นจ้านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกค้าถามตามความเหมาะสม  
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-    สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตก
ลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ด้าเนินการประชุมจะแจ้งช่ือ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการ
ถามค้าถาม จากนั้นให้ท่านท้าการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามค้าถาม 
ขอให้ท่านแจ้งช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามค้าถามทุกครั้ง เพื่อบริษัท
สามารถน้ามาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือ

หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น 

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามค้าถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจ้านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการ
ประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นท้าการสอบถามค้าถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตอบค้าถาม หรือน้าค้าถาม
ของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือน้าไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

7.  กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามค้าแนะน้าท่ีได้
แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech 
Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 

8.  หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบส้ารองต่อไป 
9.  ส้าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการ

บันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้
ก้าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจ
ของผู้รับมอบฉันทะเอง 

 

มติของที่ประชุม: 
การนับคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติที่ประชุม ดังน้ี 
วาระที่ 1  การรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
วาระที่ 2  จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 3  จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 4  จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 5  จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
วาระที่ 6  จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  
วาระที่ 7  จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 8  จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
หมายเหตุ: กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

กำรเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรำยละเอียด ดังนี้ 
บริษัทจะบันทึกภาพวีดีทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันท้าการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมท้ังระบุคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ https://www.sabuyconnext.com/th/home 
 
 
 

https://www.sabuyconnext.com/th/home
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กำรแสดงควำมเห็นหรือสอบถำมข้อสงสัยระหว่ำงกำรประชุม: 
➢ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอได้โปรดยกมือขึ้นและเมื่อ

ประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ช่ือ – สกุล ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการ
ประชุม 

➢ นอกจากนี้ การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอได้โปรดแสดงทัศนะ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับและตรง
ประเด็นกับวาระการประชุม ท้ังนี้ เพื่อให้การประชุมด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เร่ิมประชุม: 
เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 

มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งก้าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจ้านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  โดย
นับจ้านวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นที่ได้จ้าหน่ายแล้วทั้งหมดที่จ้านวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อย
กว่า 201,452,839 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น) 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ้านวน 9 ราย นับจ้านวนหุ้นได้ 
15,480,153 หุ้น และการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจ้านวน 43 ราย นับจ้านวนหุ้นได้ 339,066,906 หุ้น 
รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ้านวน 52 ราย นับจ้านวนหุ้นรวมกันได้ 354,547,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.665 
ของจ้านวนหุ้นท่ีจ้าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจ้านวน 604,358,518 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานในท่ีประชุมเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามล้าดับ 
 

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ (ประธานกรรมการบริษัท) เป็นประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านของการประชุม พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2567 และได้มอบหมายให้ ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย ท้าหน้าที่เป็นผู้ด้าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2566 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการด้าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) น้าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการ
ด้าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จ้ากัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 ก้าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ้าปีของคณะกรรมการ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ้าปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ก้าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ้าปี
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลส้าคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงาน
ประจ้าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการก้าไรขาดทุนประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2566 กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
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(ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 2566 2565 2564 
รายได้จากการขาย 1,378.83 1,186.61 1,411.52 
รายได้รวม 1,689.95 1,404.54 1,693.49 
ก้าไรขั้นต้น 691.60 731.41 1,065.85 
ต้นทุนขาย (687.23) (448.77) (345.68) 
ต้นทุนในการจัดจ้าหน่าย (516.21) (419.42) (640.00) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (397.34) (269.39) (424.12) 
ก้าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ (86.49) 72.05 31.01 
สินทรัพย์รวม 3,172.43 1,817.46 1,802.40 
หนี้สินรวม 2,011.39 403.33 460.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,161.04 1,414.13 1,341.46 

 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2566 2565 2564 
อัตราก้าไรสุทธิ (ร้อยละ) (5.12) 5.39 2.10 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (6.72) 5.23 2.76 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) (3.47) 3.98 2.05 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 1.73 0.29 0.34 
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน (บาท) 0.14 0.12 0.05 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.11 0.12 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1.92 2.34 2.22 

 
จำกงบกำรเงินที่ได้น ำเสนอสำมำรถแยกรำยละเอียดได้ตำมผลิตภัณฑ์ภำพรวมของบริษัท ดังนี้ 

  (ล้ำนบำท) 
•  รายได้จากการขายเครื่องกรองน้้า  703 
•  รายได้จากการขายสารกรองน้้า 203 

•  รายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  416 
•  รายได้จากการขายเครื่องท้าน้้าแข็ง 57 

 รวมรำยได้จำกกำรขำย 1379 
 
จำกรำยได้จำกกำรขำยตำมข้อมูลที่น ำเสนอข้ำงต้นสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยได้ ดังนี้ 

  (ล้ำนบำท) 
•  การขายตรง 592 
•  ออนไลน์ 286 

•  SME 312 
•  ตู้จัดจ้าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 24 

•  การขายผ่านตัวแทน 165 
 รวมรำยได้จำกกำรขำย 1379 

 
ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การพิจารณารับทราบผลการด้าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปี 2566 
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ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย: 
นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ได้แนะน้าตัวพร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทราบว่าได้เคยด้ารงต้าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทระหว่าง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2565 ที่ผ่านในช่วงระหว่างนั้นบริษัท
ฯ ไม่เคยมีผลการด้าเนินงานท่ีขาดทุน หากเปรียบเทียบข้อมูลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้น้าเสนอระหว่างปี 2566 และ
ปี 2565 นั้นพบว่า  

ในปี 2566 มียอดขายมากกกว่าปี 2565 ประมาณ 100 กว่าล้านบาท แต่ปรากฏว่าไม่มีผลก้าไร โดยมีคา่ใช้จ่าย
จากการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายที่ส้าคัญคือค่าใช้จ่ายจากการบริหารและค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย และค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืน 
ๆ ที่ไม่สามารถดูข้อมูลตัวเลขได้อย่างชัดเจนตามข้อมูลที่น้าเสนอ จึงอยากสอบถามถึงผลการด้าเนินงานที่ขาดทุนนั้นมี
รายละเอียดอะไรบ้างท่ีเป็นสาเหตุถึงการขาดทุน เนื่องจากยอดขายท่ีมีการเติบโตมากกว่าปีท่ีผ่านมา ตามที่น้าเสนอควรที่จะมี
ผลก้าไร และอยากให้มีการอธิบายหรือช้ีแจ้งว่าการขาดทุนเกิดขึ้นจากเหตุใด นอกเหนือจากการขายปกติหรือไม่ 

 
นายกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสงสัยของผลการด้าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบก้าไรขาดทุนประจ้าปีที่ได้น้าเสนอในปี 2566 ที่ขาดทุนเกิดขึ้นจากมีหลายสาเหตุที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตามสัดส่วนที่ส้าคัญของบริษัท โดยในปี 2566 รายได้จากการขายเติบโตขึ้นและมีต้นทุนขาย 687 ล้านบาท 
ในขณะที่ ปี 2565 มีต้นทุนขาย 448 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า 239 ล้านบาท  เนื่องจาก
บริษัทมีการมุ่งเน้นด้านการขายและขยายตลาดเป็นวงกว้างโดยมุ่งเน้นไปที่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และเพื่อให้กลุ่ม
ลูกค้าท้าความรู้จักผลิตภัณฑ์และบริษัทมากยิ่งขึ้น จึงท้าให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นจากเดิมที่ต้นทุนขายเฉลี่ยอยู่ที่ 38% สูงขึ้น
เป็น 50%  
หมายเหตุ:  Modern Trade หมายถึง การค้าขายสินค้าและบริการอย่างสมัยใหม่การขายสินค้าในช็อปสโตร์ ซึ่งการได้น า

สินค้าได้เข้าไปขายในช็อปสโตร์จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ดูน่าเชื่อถือ มีคุณภาพสินค้าที่ดี 
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
ส้าหรับปี 2566 ต้นทุนการจัดจ้าหน่าย 516 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่  419 ล้านบาท มีสูงขึ้น 97 

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นไปที่ยอดขายและมีการจ่ายค่าคอมมิชช่ันที่สูงขึ้น มีการเพิ่มจ้านวนพนักงานขายเพื่อสร้าง
ยอดขายและรายได้ (พนักงานขายสินค้าเฉพาะกลุ่มค่อนข้างหายาก, ค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น) ดังนั้นบริษัทจึงต้องยินยอมเพื่อที่จะ
จ่ายค่าคอมมิชช่ันท่ีสูงเพ่ือรักษาบุคลากรและทีมงานด้านการขาย 

ส้าหรับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประมาณ 128 ล้านบาท 
เกิดขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึง 
2566 และบริษัทมีแผนที่จะลงทุนด้านการพัฒนาการขาย ช่องทางการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหม่เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท้าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีเพียงเครื่องกรองน้้าท่ีเป็นสินค้าหลักในการเสนอขาย แต่ในปี 
2566 บริษัทได้ท้าการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ 1. เครื่องท้าน้้าร้อนและน้้าอุ่น และ 2. เครื่องฟอกอากาศซึ่งบริษั ท
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงเพื่อให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นจากเดิม รวมถึงบริษัทยังได้ท้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องซึ่งถือว่าได้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ เพียงแต่ผลตอบแทนยังไม่ดีตามที่ได้คาดหวัง 
บริษัทจะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปในปี 2567 

ภายหลังการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ด้าเนินการประชุมฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ส้าหรับวาระที่ได้น้าเสนอนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด้าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามที่ได้น้าเสนอ 
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วำระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก้าไรขาดทุน ประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 
ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก้าไรขาดทุน ประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2566 

นายกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) น้าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
ข้อมูลตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 ก้าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่ง
รายงานประจ้าปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ้าปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 
ก้าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ้าปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงท่ีส้าคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูล
ส้าคัญอื่น ๆ  

ส้าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก้าไรขาดทุนประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด (KPMG) และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและขอน้าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการรายงานทางการเงิน ปรากฏตามรายงานประจ้าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบการก้าไรขาดทุนประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอำร์ (QR Code) 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ ข้อมูลรายละเอียดที่
ปรากฎในงบการเงิน ดังนี ้
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ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก้าไรขาดทุน ประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 
 
ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย: 
 นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) ดังนี ้

1. จากข้อมูลงบกระแสเงินสดที่มีการซื้อตราสารทุนขากบริษัทอื่นโดยประมาณ 1 ,900 ล้านบาท และมี
การขายออกไปโดยประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงสงสัยว่าค่อนข้างเป็นการท้าธุรกรรมที่ใหญ่มาก 
(transaction) แม้จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 12 เดือนก็ตามเข้าข่ายควรจะต้องขอมติจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

2. จากข้อมูลงบก้าไรขาดทุน นอกจากขาดทุนจากการด้าเนินงานโดยประมาณ 86 ล้านบาท ยังมีการ
รายการขาดทุนพิเศษประมาณ 550 กว่าล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่ามาจากการซื้อขายหุ้น ตามข้อสงสัยคาด
ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอยากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

 นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสอบถามของนายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ (ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ) ในปี 2566 ในบัญชีกระแสเงินสดบริษัทมีการลงทุนประมาณ 1,900 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ขายเงิน
ลงทุนออกไปประมาณ 1,000 ล้านบาท และงบก้าไรขาดทุนที่น้าเสนอเป็นงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ได้เป็นงบก้าไรขาดทุน
แบบปกติซึ่งเกี่ยวกับเงินลงทุนโดยประมาณ 500 ล้านบาท 
 กล่าวโดยสรุปคือ ข้อมูลที่น้าเสนอเป็นการลงทุนในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การลงทุน โดยการลงทุนในแต่ละครั้งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและกฎระเบียบที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้ก้าหนดไว้ 
และวงเงินของการลงทุนในแต่ละครั้งของปี 2566 ไม่เกินกรอบการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุนจึงไม่ได้น้าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและคณะกรรมการบริษัทก็ไดพ้ิจารณารบัทราบและให้สตัยาบันแลว้ จากข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นสงสัยจากงบ
กระแสเงินสดเป็นตัวเลขการลงทุนสะสมทั้งปี 2566 และได้มีการทยอยลดสัดส่วนของเงินลงทุนบางช่วงเพื่อใช้เป็นกระแสเงิน
สดของบริษัท 
 ส้าหรับรายละเอียดที่ปรากฏของการขาดทุนทางบัญชีประมาณ 400 กว่าล้านบาท เนื่องจากการลงทุนมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว ดังนั้นตัวเงินที่ปรากฏในงบการเงินจะต้องสะท้อนถึงความยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วัน
สิ้นงวดที่ปรากฏ และช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)  ในอดีตตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทยังไม่เคยมีการก้าหนด
วัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีจะน้าเงินไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นซึ่งในอดีตที่ผา่นมาวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นการซือ้ขายเครือ่งกรอง
น้้าเป็นหลัก แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและวัตถุประสงค์การท้าธุรกิจที่มีการลงทุนในหุ้นนั้นท้าให้ก้าไรขาดทุนของ
บริษัทเปลี่ยนไป จากการช้ีแจงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้อธิบายว่ามีเงินสดหมุนเวียนเทียบเท่านเงินสดอยู่ที่ประมาณ 
50 ล้านบาท ขอสอบถามว่าความหมายเทียบเท่าเงินสดคืออะไร ในกรณีที่มีความจ้าเป็นที่จะใช้เงินจะน้าเงินส่วนนี้มาใช้ได้
ทันทีหรือมีการแปลงสภาพเป็นเงินสดได้อย่างไร โดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะถูกต้อง 
 ส้าหรับเงินกู้ระหว่างกัน (บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จ้ากัด 
(มหาชน)) และการขอกู้นั้นส่วนใหญ่มีการน้าทรัพย์สินในนามของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จ้ากัด (มหาชน) ไปเป็น
หลักทรัพย์ค้้าประกัน ซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดอย่างไรหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับทางผู้บริหารซึ่งการตั้งข้อสงสัยเป็นเพียงการช้ี
ประเด็นรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้เห็นเมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินท่ีน้าเสนอ 
 นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ช้ีแจงข้อสอบถามของนายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้รับมอบ
ฉันทะ) เกี่ยวกับตัวเลขท่ีปรากฏในงบการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50 ล้านบาท เป็นค้ามาตราฐานทางการบัญชี
ของผู้สอบบัญชีซึ่งถือเป็นเงินสดไม่ใช่ลูกหนี้การค้าหรือสินค้าคงเหลือ 
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 นางสาวหทัยรัตน์ ถ้้าวัตร์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามทางข้อความเรื่องประสิทธิภาพในการท้างานของคอลเซ็นเตอร์ 
(Call Center) และพนักงานบริการของเครื่องกรองน้้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด เกิดขึ้นจากสาเหตุใดภายหลังจากการเปลี่ยนการ
บริหารภายใต้กลุ่ม SABUY  
 นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  ช้ีแจงเรื่องของ Call Center ที่เบอร์ 1210 ยังคงมี
ให้บริการเช่นเดิม ตามข้อมูลที่ได้อธิบายในข้อสงสัยส่วนอื่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในปี 2566 ที่ผ่านมา จ้านวน
พนักงานท่ีลดลง แต่บริษัทได้ด้าเนินการแก้ไขและพัฒนาในช่วงปลายปี 2566 แล้ว 
 ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมจึงน้าเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส้าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก้าไรขาดทุนประจ้าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,845,507 44.2213 
ไม่เห็นด้วย 197,837,397 55.7786 
งดออกเสียง 0 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 

 
หมายเหตุ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายไม่เห็นชอบในเรื่องที่บริษัทมีผลขาดทุนและมีบางรายการที่
เป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีประเด็นในเรื่องของการถ่ายเทผลประโยชน์ แต่อย่างไรก็ดี งบการเงินฉบับดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและผ่านการให้ความเห็นชอบโดยมติ
เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบโดยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
บริษัทแล้วเช่นกัน และจากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติงบการเงินดังกล่าว จะส่งผลเพียงให้บริษัทไม่
สามารถน าส่งงบการเงินฉบับดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 112 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้  บริษัท จะมีความรับผิดตามมาตรา 191 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 
บาท 
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วำระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก้าไรสุทธิเป็นทุนส้ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจ้าปี 2566 
 ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก้าไรสุทธิเป็นทุนส้ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจ้าปี 2566 
 นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) น้าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทราบ
รายละเอียดการน้าเสนอตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ก้าหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรก้าไรสุทธิประจ้าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส้ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก้าไรสุทธิประจ้าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส้ารองนี้จะมีจ้านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ มาตรา 
115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ก้าหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินก้าไรจะกระท้ามิได้และในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก้าไร
สุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิุคคลและการจัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่
อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่ก้าหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยค้านึงถึงภาวะทาง
เศรษฐกิจ ผลการด้าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจ้าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
และการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา  
 บริษัทขอน้าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทในปี 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการด้าเนินงานขาดทุนโดยประมาณ 86 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรทุนส้ารอง
ตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ประจ้าปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินท่ีน้าเสนอ ดังนี้ 

 
 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติงดจัดสรรก้าไรสุทธิ
เป็นทุนส้ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจ้าปี 2566  
 ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงดจัดสรรก้าไรสุทธิเป็นทุนส้ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจ้าปี 2566 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจัดสรรก้าไรสุทธิเป็นทุนส้ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ้าปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 354,682,904 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 
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วำระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ด้าเนินการประชุม) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ก้าหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจ้าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต้าแหน่งอย่างน้อยจ้านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ้านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ้านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต้าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับ
เข้ามาด้ารงต้าแหน่งได้  
 ข้อบังคับบริษัทข้อ 41 (4) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของ
บริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันท่ี 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเข้ามาเป็น
กรรมการแต่อย่างใด 
 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจ้านวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการ
ที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระจ้านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นำยกิตติพล  ฐำนะสิทธิ์  
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
2. นำงสุมนำ  วงษ์กะพันธ์  

ด ำรงต ำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
3. ดร.สุรัตน์  วงศ์รัตนภัสสร    

ด ำรงต ำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ส้าคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้
พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
โดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงาน
ของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ้าปี 2567 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าด้ารงต้าแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นชอบให้น้าเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต้าแหน่งตามวาระข้า งต้นกลับเข้าด้ารง
ต้าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในต้าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรำยละเอียดดังปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้น้าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การน้าเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะ
เป็นการน้าเสนอเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้ 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 20 

 
 

 

วำระที่ 4.1 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทท่ีต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง  

 นำยกิตติพล ฐำนะสิทธิ์  
 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรร

หาและก้าหนดค่าตอบแทน 

 

 
 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ นายกิตติ
พล ฐานะสิทธ์ิ 
 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย: 
นายประพันธ์ ไชยเดช (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นเสนอให้เลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทน

กรรมการเดิมจะเสนอช่ืออย่างไร 
ผู้ด้าเนินการประชุม ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดเผยและเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นท้าการเสนอผู้ที่จะเข้า

ด้ารงต้าแหน่งกรรมการโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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 นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) จากการพิจารณาข้อมูลผลประกอบการของบริษัทที่
ขาดทุน 86 ล้านบาทและสถานะทางด้านการเงินเปลี่ยนไปหนี้สินเพิ่มขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา โดยส่วนตัวคิดว่าบริษัทควรหา
กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อท้าการทดแทน จากการสอบถามข้อมูลทางกฎหมายซึ่งได้ข้อมูลว่าผู้ถือหุ้นสามารถ
ที่จะน้าเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อทดแทนกรณีที่กรรมการที่ครบวาระการด้ารงต้าแหน่ง หากกรรมการนั้นไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ผู้ด้าเนินการประชุม ช้ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายกิตติพล 
ฐานะสิทธิ์ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์จึงไม่สามารถตอบค้าถามดังกล่าวได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ นายกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งนายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ เป็นกรรมการ กรรมการการลงทุน  

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,845,507 44.2213 
ไม่เห็นด้วย 197,837,397 55.7786 
งดออกเสียง 0 - 
ไม่มสีิทธิออกเสียง 0 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 

 
 
วำระที่ 4.2 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทท่ีต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง  
 นำงสุมนำ วงษ์กะพันธ์ 
 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
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ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ นางสุมนา 
วงษ์กะพันธ์ 
 ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
อีกวาระหนึ่งของนางสุมนา วงษ์กะพันธ์ 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสุมนา วงษ์กะพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 199,521,970 56.3623 
ไม่เห็นด้วย 154,476,934 43.6376 
งดออกเสียง 0 - 
ไม่มสีิทธิออกเสียง 684,000 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 
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วำระที่ 4.3 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทท่ีต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง  

 ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร 
 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 
 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ ดร.สุรัตน์ 
วงศ์รัตนภัสสร 
 ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
อีกวาระหนึ่งของดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 199,965,134 56.4326 
ไม่เห็นด้วย 154,377,980 43.5673 
งดออกเสียง 0 - 
ไม่มสีิทธิออกเสียง 339,790 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 

 
 
วำระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก้าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ้าปี 2567 
 ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ด้าเนินการประชุม) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติก้าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ้าปี 2567 
 ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ มาตรา 90 ก้าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 
31 ก้าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บ้าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจก้าหนดเป็นจ้านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ
จะก้าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง 
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 ทั้งนี้ ตามนโยบายการก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทนมี
หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและ
ก้าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษั ทจดทะเบียนอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการด้าเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบและน้าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2567  
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2567 พิจารณาอนุมัติก้าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยประจ้าปี 2567 เป็นจ้านวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่น้าเสนอ 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    (หน่วย: บาท) 
ต ำแหน่ง ประจ ำปี 2567 (ปีที่น ำเสนอ) ประจ ำปี 2566 

เบ้ียประชุม 
รำยคร้ัง 

ค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

เบ้ียประชุม 
รำยคร้ัง 

ตอบแทนรำย
เดือน 

คณะกรรมกำรบริษัท 
- ประธานกรรมการ 10,000 20,000 22,000 25,000 

- กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 10,000 15,000 18,000 20,000 
- กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 5,000 10,000 12,000 15,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 15,000 20,000 - 
- กรรมการตรวจสอบ 8,000 10,000 16,000 - 
คณะกรรมกำรบริหำร 
- ประธานกรรมการบริหาร 10,000 15,000 15,000 - 
- กรรมการ 8,000 10,000 12,000 - 
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
- ประธานกรรมการชุดย่อย 10,000 15,000 15,000 - 
- กรรมการชุดย่อย 8,000 10,000 12,000 - 

 

(2) โบนัสกรรมการ 
ก้าหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีน้ัน ๆ โดยมอบหมายให้

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป (อนึ่ง เนื่องจากบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 
2567 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2566 ดังนั้น บริษัทจะไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจ้าปี 2566 และ
บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2568 พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการประจ้าปี 
2567 ต่อไป (หากมี)) 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการก้าหนด
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ้าปี 2567 
 ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการก้าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ้าปี 2567 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการก้าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ้าปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจากคะแนนเสียงมีจ้านวนน้อยกว่าสองในสามของจ้านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือว่ามติในวาระนี้ไม่ผ่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 182,188,182 53.9027 
ไม่เห็นด้วย 155,156,802 45.9052 
งดออกเสียง 648,940 0.1919 
ไม่มสีิทธิออกเสียง 16,688,980 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 - 
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วำระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

 ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ด้าเนินการประชุม) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทมี
ความชัดเจนและครอบคลุมถึงกิจการของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและในอนาคต บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 57 ข้อ เป็น 59 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท 

ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจากคะแนนเสียง
มีจ้านวนน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง
ถือว่ามติในวาระนี้ไม่ผ่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,097,752 44.0105 
ไม่เห็นด้วย 197,936,212 55.8065 
งดออกเสียง 648,940 0.1829 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 
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วำระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ้าปี 2567 
 ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ด้าเนินการประชุม) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ้าปี 2567 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ้าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก้าหนดจ้านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทก้าหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจ้าปี พึงเรียก
ประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก้าหนดจ้านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ้าปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ้าปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1) นางสาว ฐิติมา  พงศ์ไชยยง   ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728  และ/หรือ 
2) นางสาว สิรินุช   สุรไพฑูรย์กร   ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน   8413  และ/หรือ 
3) นาย ยุทธพงศ์   สุนทรินคะ   ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10604  และ/หรือ 
4) นางสาว ธัญลักษณ์  เกตุแก้ว    ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน   8179 

 
 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด มีอ้านาจตรวจสอบ 
สอบทาน แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจ้าเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมของตนให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้ 
 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2567  (ปีที่เสนอ) รอบปีบัญชี 2566 
1) ค่าสอบบัญช ี 2,520,000 2,450,000 
2) ค่าบริการอื่น ๆ จ่ายตามจริง ไม่ม ี

 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2567 พิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ้าปี 2567 เป็นเงินจ้านวนไม่เกิน 
2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จา่ยตามจริงตามที่น้าเสนอข้างต้น 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ้าปี 2567 และก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ้าปี 2567 เป็นเงินจ้านวนไม่เกิน 
2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ท่ีจ่ายตามจริงตามที่น้าเสนอข้างต้น 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ้าปี 2567 

ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติอนุมัติการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ้าปี 2567 
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 
และ/หรือ นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8413 และ/หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ 
ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10604 และ/หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8179 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ้าปี 2567 และก้าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ้าปี 2567 เป็นเงินจ้านวนไม่เกิน 2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น 
(Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 354,583,504 99.9767 
ไม่เห็นด้วย 82,500 0.0232 
งดออกเสียง 16,900 - 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 

 
วำระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้านวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจ้านวน 923,028,535 บาท 

เป็นจ้านวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ้าหน่ายจ้านวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลประจ้าปี 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้น้าเสนอรายละเอียดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้านวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจ้านวน 
923,028,535 บาท เป็นจ้านวน 923,028,207 บาท 
 นายกิตติพล ฐานะสิทธ์ิ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) น้าเสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
ข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่บริษัทขอน้าเสนอเพื่อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เคยอนุมัติการจัดสรรหุ้นปันผล
ในปี 2566  
 โดยจัดสรรหุ้นปันผล จ้านวน  54,941,713 หุ้น  และมีผู้ใช้สิทธิ์ 54,941,385 หุ้น ซึ่งคงเหลือหุ้นปันผล                
328 หุ้น ดังนี ้

 

 
 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2567 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้านวน 
328 บาท จากทุนจดทะเบียนจ้านวน 923,028,535 บาท เป็นจ้านวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ้าหน่ายจ้านวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลประจ้าปี 2566 และ แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้  
 

 
 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ้านาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ้านาจของบริษัทมอบหมายมี
อ้านาจในการด้าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ตลอดจนมีอ้านาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบค้าขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ้านาจด้าเนินการใด ๆ 
ที่จ้าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด้าเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามค้าแนะน้าหรือ
ค้าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน 
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ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การน้าเสนอขออนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ้านวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจ้านวน 923,028,535 บาท เป็นจ้านวน 923,028,207 บาท โดยการ
ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ้าหน่ายจ้านวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย: 
 คุณธีรนุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่ากรณีที่บริษัทแจ้งขอถอนวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุน และ
วาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนออกไปจากหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น บริษัทจะ
ท้าอย่างไรส้าหรับเงินกู้ยืมที่ได้ด้าเนินการกู้ไปก่อนหน้านี้ 

ผู้ด้าเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงน้าเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้านวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจ้านวน 923,028,535 บาท เป็นจ้านวน 
923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ้าหน่ายจ้านวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากกา ร
จัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ้าหน่ายจ้านวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่ง
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากคะแนนเสียงมีจ้านวนน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่ามติในวาระนี้ไม่ผ่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติผู้ถือหุ้น จ้านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,846,092 44.2214 
ไม่เห็นด้วย 197,836,812 55.7785 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวม (55 ราย) 354,682,904 100.0000 

 

 ผู้ด้าเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
12/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้ถอนวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้านวน 
6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจ้านวน 923,028,207 บาท เป็นจ้านวน 6,966,613,387 บาท โดยการออกหุ้น
ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น จ้ า น ว น  6,043,585,180 หุ้ น  มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้ หุ้ น ล ะ  1 บ า ท  แ ล ะ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตามข่าวที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ SBNEXT.IR. 021/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567) เรื่อง แจ้ง (ยกเลิก) วาระเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2567 จึงท้าให้ไม่มีการพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมครั้ง
นี ้
 
วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ผู้ด้าเนินการการประชุมฯ ได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบส้าหรับวาระนี้ก้าหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการในการด้าเนิน
ธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการ
พิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเง่ือนไขของกฎหมายซึ่ง
ก้าหนดไว้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ้ากัดฯ มาตรา 105 ก้าหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ก้าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก้าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้ 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 30 

 
 

 

ผู้ด้าเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย: 
นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ขอน้าเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง ดร.

สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ด้ารงต้าแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากท่านเป็นอดีตกรรมการของบริษัท และมีประสบการณ์เพื่อช่วย
แก้ไขสถานการณ์ของบริษัทท่ีมีผลการด้าเนินงานท่ีขาดทุน 

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด) 
อธิบายรายละเอียดของการเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและช้ีแจงหลักเกณฑ์การเสนอวาระอื่นๆ ตามมาตรา 105 วรรคสอง
แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอให้มีการนับคะแนนเสียงการสนับสนุนของการเสนอวาระดังกล่าวก่อนการพิจารณา 

ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนส้าหรับการขอเพิ่มเติมวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามที่ผู้ถือ
หุ้นน้าเสนอ ซึ่งการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นที่
จ้าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหุ้นที่จ้าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ จะต้องมีคะแนน
เสียงท้ังหมด 201,452,839 เสียง 

อย่างไรก็ดี จากการลงคะแนนเสียงมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  จ้านวน 
198,580,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.8580 ของจ้านวนหุ้นท่ีจ้าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผลปรากฏว่าจ้านวนหุ้นที่นับรวมกันน้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้นท่ีจ้าหน่ายได้ทั้งหมดตามที่มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ก้าหนดไว้ จึงท้าให้
ไม่สามารถน้าเสนอวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ 

นางสาว ธีรนุช พรหมโชติ (อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีนโยบายน้าเสนสอให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมที่
บริษัทจัดขึ้นตามสถานที่ที่มีความเหมาะสม (Onsite Meeting) และการประชุมออนไลน์ (Online) ควบคู่กันไป หรือเรียกว่า 
Hybrid Meeting คือการผสมผสานระหว่างการประชุมออนไลน์และการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นตามสถานที่ที่มีความเหมาะสม 
เพื่อเป็นการพบเจอและได้ท้าการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ
ส้านักงานก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลง
วันท่ี 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ตามนโยบายของสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ผู้ด้าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะน้าไปปรับปรุงและหารือกับคณะกรรมการอีกครั้ง 
ภายหลังการตอบข้อสงสัยและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ด้าเนินการประชุมจึงขอเรียนเชิญให้

ประธานท่ีประชุมกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2567  
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม 

หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไป 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16:45 น. 
 
 

ลงช่ือ    - เลอศักดิ์  จุลเทศ - 
   (นายเลอศักดิ์  จุลเทศ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานท่ีประชุม 

 
ลงช่ือ         - คุณัญญา อรรถมงคลชัย - 

 (ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย) 
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


